



ประกาศโรงเรียนเทพลีลา  
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๘  
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ตามที่โรงเรียนเทพลีลา ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปจากเอกสารในการสมัครเข้าศึกษาต่อในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดังต่อไปนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามและผู้สมัครได้ยื่นประกอบการสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับนักเรียน หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศการรับนักเรียนให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะหมดสิทธิ์หรือถูกยกเลิก หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน ๓ คน แบ่งเป็น คัดเลือกความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ คน และคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ จำนวน ๑ คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และมาสอบคัดเลือกตามตารางกำหนดการสอบในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนเทพลีลา ทั้งนี้ขอให้ยึดเลขประจำตัวผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายรังสรรค์ นกสล )  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

โรงเรียนเทพลีลา



รายชื่อนักเรียนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
คัดเลือกวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

คัดเลือกความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ คัดเลือก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๑. นายวโรชาติ                      خانเพราะ                      เลขประจำตัว ๔๗๐๐๔

คัดเลือกความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ - ไม่มีผู้สมัคร -

คัดเลือกความสามารถพิเศษ ด้าน นาฏศิลป์ไทย                      - ไม่มีผู้สมัคร -

คัดเลือกความสามารถพิเศษ ด้าน ดนตรีไทย/สากล                      - ไม่มีผู้สมัคร -

คัดเลือกความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา (บาสเกตบอล)                      - ไม่มีผู้สมัคร -

ข้อปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

การแต่งกาย                      ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม

อุปกรณ์ในการเข้าสอบ   บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน

เอกสารหลักฐานแสดงถึงทักษะความสามารถพิเศษที่สมัครสอบ

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าห้องสอบ

- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อคลุมเข้าห้องสอบ
- ควรถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.

ขอให้นักเรียนตรวจสอบ เลขประจำตัวผู้สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ  
หากไม่ตรงกับบัตรสอบที่ได้รับในวันสมัคร

"ขอให้ยึดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฉบับนี้เท่านั้น"

